



ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สังกัด สพฐ.
สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่

วันที่ดำเนินการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
จากเดิม ๓๐ ส.ค. ๖๗ ปรับปรุง ๑๓ ก.ย. ๖๗	<p>กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานศึกษาเตรียมใช้ข้อมูลรายชื่อที่ กสศ. ประกาศ เป็นเอกสารประกอบการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาตามรอบการจัดประชุมฯ และเข้าไปบันทึกรับทราบการแจ้งเตือน การดำเนินการขั้นถัดไป <p>หมายเหตุ : นักเรียนกลุ่มใหม่รับเงินสดผ่านสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถเตรียมขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่ได้รับทุนในภาคเรียนที่ ๒</p>	กสศ.
จากเดิม ๙-๑๓ ก.ย. ๖๗ ปรับปรุง ๒๐-๒๖ ก.ย. ๖๗	<p>กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค นักเรียนกลุ่มใหม่ ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. เท่านั้น</p> <p>นักเรียนกลุ่มต่อเนื่องที่มีการแก้ไขข้อมูลหรือช่องทางการรับเงิน</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม่ได้ 	กสศ.
๒ ต.ค. ๖๗	สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่ ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th	ครูแอดมิน
จากเดิม ๑๘ ก.ย.-๑๕ ต.ค. ๖๗ ปรับปรุง ๒ - ๒๙ ต.ค. ๖๗ (๒๐ วันทำการ)	<p>สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ สำหรับนักเรียนที่รับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินรายชั้นเรียน ภายใน ๒๐ วันทำการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน</p> <p>ทั้งนี้หากสถานศึกษาไม่สามารถให้นักเรียนเดินทางมารับเงินอุดหนุนฯ ในช่วงปิดภาคเรียนได้ กสศ.อนุโลมให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ นักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๗ ได้จนถึง <u>วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗</u></p>	ครูประจำชั้น
จากเดิม ๑๘ ก.ย.-๒๕ ต.ค. ๖๗ ปรับปรุง ๒ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	<p>สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชั้นเรียน ครูแอดมินติดตามการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชั้นเรียนของครูประจำชั้น ครูแอดมินดำเนินการคืนเงินอุดหนุนฯ ของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต กลับมายัง กสศ. ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 	ครูประจำชั้น ครูแอดมิน
จากเดิม ๑๘ ก.ย.-๒๕ ต.ค. ๖๗ ปรับปรุง ๒ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	<p>หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่ ของสถานศึกษา ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th ในหน้า CCT Monitor</p>	แอดมินเขตพื้นที่

วันที่ดำเนินการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค ๑) การบันทึกการมาเรียน ๒) การบันทึกน้ำหนักส่วนสูง		
๒๖ ก.ค. – ๒๕ ต.ค. ๖๗ (ระบบปิด ๑๗.๐๐ น)	เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้ ๑) บันทึกแบบรายวัน ครูประจำชั้นเข้าบันทึกผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ๒) บันทึกแบบรายเดือน ครูประจำชั้นดำเนินการบันทึกจำนวนวันมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพื่อการติดตามภายหลัง	ครูประจำชั้น ครูแอดมิน
๒๖ ก.ค. – ๒๕ ต.ค. ๖๗	เปิดให้ดำเนินการบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th	ครูประจำชั้น
๒๖ ก.ค. – ๒๕ ต.ค. ๖๗	หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการติดตามสถานศึกษา ให้บันทึก ๒ เงื่อนไข ๑) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ ๒) น้ำหนัก – ส่วนสูง	แอดมินเขตพื้นที่

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ
 ในพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ที่ เว็บไซต์ cct.eef.or.th